

## สวนลุงสิทธิ



ตั้งอยู่ที่ 30/8 หมู่ที่ 3 บ้านเปายาณี ตำบลสะเตงนอก

ลุงสิทธิ หรือคุณประสิทธิ์ ทองใส ประชาชนชาวบ้านคนเก่งของจังหวัดยะลา ได้เปิด “สวนลุงสิทธิ” เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีการทำสวนเกษตรผสมผสานและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็น “ศูนย์สาธิตและการเรียนรู้การเกษตรจังหวัดยะลา” ได้รับรางวัลรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาไร่นาสวนผสม จังหวัดยะลา ประจำปี 2548 รางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาประมง จังหวัดยะลา ประจำปี 2550 รางวัลเกษตรกรดีเด่นจังหวัดยะลา 2552 และรางวัลปราชญ์ดีเด่นจังหวัดยะลา ปี 2560 ซึ่งมีผู้สนใจแวะเวียนเข้ามาศึกษาเรียนรู้เรื่องการทำสวนเกษตรผสมผสาน ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องของลุงสิทธิอย่างต่อเนื่อง

ความสามารถอันโดดเด่น คือการทำสวนระบบ Four in One เป็นการปลูกพืชแบบผสมผสานแนวใหม่ ไล่ระดับชั้นลงมาเริ่มต้นตั้งแต่ชั้นบนเป็นทุเรียน ถัดลงมาเป็นมะละกอปลูกเมื่อทุเรียนแข็งแรงดีแล้ว ใต้ต้นมะละกอปลูกชิงแดง ใต้ต้นชิงแดงปลูกกระชายดำ ใต้ต้นกระชายดำปลูกเห็ดโคน วิธีการนี้ทำให้สามารถลดพื้นที่การปลูกพืชได้ 3-4 เท่า ในพีชระยะสั้นจะปลูกแบบ Three in One โดยปลูกพริกเขียวขึ้นค้ำอยู่ด้านบน ปลูกอ้อยชั้นกลางและปลูกถั่วใต้ดินเป็นชั้นล่าง พืชขึ้นค้ำบางส่วนจะใช้วิธีปลูกดอกดาวเรืองไว้ด้านล่างเพื่อไล่ผีเสื้อไม่ให้มาไข่ อีกวิธีจะปลูกพืชสลบแถวเพื่อให้กลิ่นพืชแต่ละชนิดไล่แมลงรวมกันได้มากขึ้น บ่อปลา 7 ไร่ มี 7 บ่อ แต่ละบ่อไม่ได้มีขนาดเท่ากัน นอกจากจะเลี้ยงปลาแล้วยังปลูกบัวไว้เก็บดอกเพิ่มรายได้อีกทางด้วย ส่วนพืชน้ำทั้งหลายหรือหญ้าริมน้ำ บ่อก็เอามาทำเป็นปุ๋ย ใก้กับเปิด นอกจากจะเลี้ยงได้น้ำแล้วยังมีมูลเป็นผลพลอยได้ ลดต้นทุนค่าวัสดุผลิตปุ๋ยได้

การให้ความรู้ การทำสวนเกษตรผสมผสาน “รวบแบบพอเพียง” ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคการเกษตร โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปฏิบัติเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น



เนื่องจากชาวยะลาส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะสวนยางพารา เมื่อเจอวิกฤตราคายางตกต่ำ ก็ส่งผลกระทบต่อรายได้ของชาวบ้าน การเผยแพร่หลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนในครั้งนี้นี้ คาดว่าจะส่งผลดี ทำให้ชาวบ้านเกิดแนวคิดใหม่ๆ ในการทำเกษตรแบบผสมผสานมากขึ้น



ลุงสิทธิ ยึดแนวพระราชดำริ เกษตรทฤษฎีใหม่และใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรอย่างคุ้มค่า บนเนื้อที่ 30 ไร่ ตลอดระยะเวลากว่า 35 ปี สร้างเงิน สร้างรายได้ สำหรับเลี้ยงดูครอบครัว สามารถส่งลูก จำนวน 4 คน เรียนจนจบมีงานทำทุกคน สวนแห่งนี้ปลูกพืชผักผลไม้ผสมผสานกันหลากหลายชนิด เช่น ปลูกไผ่ข้างเมืองน่าน ลองกอง ต้นหมาก มะพร้าว น้ำหอม ทุเรียน ถั่วลิสง และมะนาวพันธุ์ทูลเกล้า เลี้ยงเป็ด ไก่ เพื่อใช้เป็นอาหารแล้ว ยังใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์เป็นปุ๋ยคอกได้อีก

พื้นที่ว่างก็ขุดบ่อเลี้ยงปลา 7 ไร่ ใช้เลี้ยงปลานิล ปลาตะบิติ และปลากบ และยังปลูกบัวเพื่อเก็บดอกไว้ขายเพิ่มรายได้ อีกทางหนึ่ง ส่วนพืชน้ำ หรือต้นทุเรียนบ่อก็ใช้ทำปุ๋ยได้อีก การทำสวนเกษตรผสมผสานของลุงสิทธิ เปรียบเสมือนมีซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ในบ้าน อยากกินพืชผัก ไม้ผลชนิดไหน ก็มีให้กิน ไม่ต้องเสียเงินซื้อหาอาหารจากภายนอก

แนวคิดของสวนเกษตรผสมผสานแนวใหม่ของลุงสิทธิ เรียกว่า ระบบ Four in One โดยปลูกไล่ระดับชั้นลงมา พืชชั้นบนคือ ต้นทุเรียน รองลงมาคือ ต้นมะละกอ ชั้นถัดมาคือ ชิงแดง ใต้ต้นชิงแดงปลูกกระชายดำ ชั้นล่างลงมา ปลูกเห็ดโคน การทำสวนในลักษณะนี้ เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างคุ้มค่า ประหยัดพื้นที่ เมื่อเทียบกับการปลูกพืชแบบเดิม วิธีนี้สามารถลดพื้นที่การปลูกพืชได้ 3-4 เท่าทีเดียว

นอกจากนี้ ลุงสิทธิ์ยังปลูกพืชอายุสั้น โดยใช้หลักการเดียวกัน เรียกว่า ปลูกแบบ Three in One โดยปลูกพืชขึ้นค้าง คือ พักเขียว อยู่ด้านบน ปลูกอ้อยเป็นพืชชั้นกลาง และชั้นล่างปลูกพืชใต้ดิน คือ ถั่ว ที่ขึ้นบนปลูกดูแลพืชแบบเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมี ไม่ต้องกลัวเรื่องโรคและแมลง เพราะลุงสิทธิ์ใช้หลักธรรมชาติดูแลกัน โดยปลูกดาวเรืองแซมตามแปลงผัก เพราะดอกและใบมีกลิ่นฉุน แมลงจึงไม่ยอมเข้าใกล้ อีกทั้งรากของดาวเรืองยังช่วยป้องกันการรุกรานของไส้เดือนฝอยได้ อีกแนวทางหนึ่งที่ลุงสิทธิ์มักแนะนำให้ผู้เยี่ยมชมงานนำไปใช้ป้องกันโรคแมลงก็คือ ใช้วิธีปลูกพืชสลับแถวเพื่อให้กลิ่นพืชแต่ละชนิดไล่แมลงรวมกันได้มากขึ้น

การทำสวนเกษตรผสมผสาน มีจุดแข็งอย่างหนึ่งก็คือ ช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุน ก่อนหน้านี้ทุเรียน ลองกอง เจอปัญหาผลผลิตล้นตลาดขายได้ราคาไม่ดี แต่ลุงสิทธิ์ยังมีผลกำไรจากการขายมะนาวพันธุ์ทุลเกล้าเข้ามาเสริม จึงไม่ขาดทุนเหมือนกับเกษตรกรทั่วไปที่นิยมปลูกพืชเชิงเดี่ยว

ลุงสิทธิ์ ปลูกมะนาวพันธุ์ทุลเกล้า จำนวน 500 ต้น บนเนื้อที่ 6 ไร่ มะนาวพันธุ์ทุลเกล้า เป็นที่นิยมปลูกอย่างแพร่หลายในพื้นที่ชายแดนใต้ มะนาวพันธุ์ทุลเกล้า มีจุดเด่นสำคัญคือ สามารถเก็บผลผลิตออกขายได้ตลอดทั้งปี มะนาวสายพันธุ์นี้ดูแลง่าย ทนทานต่อสภาพอากาศได้ดี ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคระบาด แค้ใช้ปุ๋ยชีวภาพ ที่ลุงสิทธิ์ทำขึ้นใช้เองบำรุงต้น ก็ช่วยให้ต้นมะนาวให้ผลลูกใหญ่ มีน้ำมาก ไร้เมล็ด ให้ผลดก

ขณะเดียวกัน ลุงสิทธิ์ยังมีรายได้จากการตอนกิ่งมะนาวออกขายด้วย โดยขายให้แก่ผู้สนใจ ในราคากิ่งละ 50 บาท ลูกค้ายินยอมซื้อกิ่งพันธุ์มะนาวจากสวนลุงสิทธิ์อย่างต่อเนื่อง เพราะได้กิ่งพันธุ์คุณภาพดี แข็งแรง เมื่อนำไปปลูกลงดิน ต้นมะนาวจะติดดอกออกผลมะนาวได้ในระยะเวลาไม่นาน

ลุงสิทธิ์ มีเคล็ดลับการตอนกิ่งมะนาวมาฝาก เริ่มจากเตรียมวัสดุที่จำเป็น ได้แก่ ไยมะพร้าวแช่น้ำ กะปิ เชือกฟาง ถุงพลาสติกใส มีดปลายแหลม วิธีการทำ เริ่มจากเลือกกิ่งที่มีขนาดเท่ากับดินสอ สีเขียวปนขาว หลังจากนั้นให้นำมีดกรีดลงไปเป็นทางยาว ประมาณ 1 นิ้ว แล้วปอกเปลือกให้เหลือแกนสีขาว ทากะปิรอบๆ กิ่งตรงผลที่ต้องการตอนกิ่ง หลังจากนั้น นำไยมะพร้าว ใส่ในถุงพลาสติก กรีดตรงกลางถุงตามความยาวพอประมาณ หุ้มกิ่งตอนก่อนจึงค่อยนำเชือกฟางมัดหัวท้าย รอประมาณ 20 วัน จะเห็นรากงอกมาจึงค่อยตัดโคนกิ่งก่อนนำไปปลูก

สินค้าเด่น ติดอันดับสินค้าขายดีอันดับ 1 ของสวนลุงสิทธิ์ ก็คือ ดินปลูกลุงสิทธิ์ สำหรับปลูกต้นไม้กระถาง และปรับสภาพพื้นที่ ดินปลูก ผลิตจาก ปุ๋ยหมัก 90% มีสีดำ ร่วนซุยดี ผสมขุยมะพร้าวน้อย สามารถปลูกซ้ำได้ เพราะมีสิ่งมีชีวิตอยู่จำนวนมากในดิน ทำให้อากาศถ่ายเท และรากแตกแขนงได้ดี พืชได้รับสารอาหารครบถ้วน เหมาะสำหรับใช้ปลูกผักไม้ผลในกระถาง ก็จะได้ผลผลิตที่ดี ต้นไม้เติบโตงอกงามได้โดยไม่ต้องใส่ปุ๋ยเพิ่ม เคยมีคนทดลองปลูกต้นไม้ผักในระยะเวลา 20 วัน เปรียบเทียบระหว่างดินถุงทั่วไปกับดินลุงสิทธิ์ พบว่า ดินลุงสิทธิ์ ต้นไม้ขึ้นได้ดีและสมบูรณ์กว่า และทดลองปลูกดอกกุหลาบ พบว่า ต้นกุหลาบ ดอกสีสด ใบสีเขียว ปลูกผักขึ้นดี ปลูกมะนาวได้ลูกดก

นอกจากนี้ ลุงสิทธิ์ ยังผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดสำหรับต้นไม้ผล ยางพารา และปาล์ม ออกจำหน่ายให้แก่ผู้สนใจในราคาย่อมเยาด้วย ผู้สนใจเยี่ยมชมสวนเกษตรผสมผสานหรือสนใจสั่งซื้อสินค้าของลุงสิทธิ์ ติดต่อได้โดยตรงที่เบอร์โทร. 086-966-3053 และ 089-488-5775



คณะทำงานเกษตรพอเพียง ณ สวนลุงสิทธิ





ทุเรียนสวนลุงสิทธิ

### เกียรติประวัติและผลงาน

- รางวัล ผู้นำเกษตรกรก้าวหน้าระดับเขต ประจำปี 2534
- รางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2551
- รางวัลพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2550 ซึ่งเป็นปีมหามงคล 80 พรรษาโดยลุงยึดแนวพระราชดำริ เกษตรทฤษฎีใหม่และใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- รางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาไร่นาสวนผสม ระดับ จ.ยะลา ประจำปี 2548
- รางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาประมง ระดับจ.ยะลา ประจำปี 2550